

การสร้างวัฒนธรรม “No Gift Policy”  
นโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะ  
เป็นการรับในรูปแบบ ของขวัญ ของกำนัล  
หรือสินน้ำใจ เมื่อรับแล้วแม้แต่เพียง  
เล็กน้อย ย่อมส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่  
ราชการเกิดความไม่เที่ยงตรง และนำไปสู่  
การทุจริตคอร์รัปชันในอนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ขอประกาศนโยบาย  
“ไม่รับของขวัญ หรือของกำนัล  
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ทุกคน จะไม่รับของขวัญ หรือของกำนัล  
จากการปฏิบัติหน้าที่ทุกชนิด ทุกเทศกาล ทุกโอกาส  
เพื่อสร้างค่านิยมสุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

  
นายประเสริฐ สมประสงค์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว นายประเสริฐ สมประสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เชิญหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ หลังจากประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการในเดือนที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว รวมถึงประกาศเจตนารมณ์ของตนเองและพนักงานทุกคนว่า จะไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และแสดงเจตนารมณ์เพื่อสร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY และนำที่มรณงค์เรื่องความโปร่งใส ผู้บริหารทุกระดับดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างวัฒนธรรมองค์กร “No Gift Policy” งดการให้ไม่รับของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นและลด

การทุจริตคอร์รัปชันในองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว และปลูกจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการโดยขอให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว แสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อออนไลน์









การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ











ป้ายประกาศนโยบาย No Gift Policy ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว



ป้ายประกาศนโยบาย No Gift Policy ณ หน้าอาคารกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว



